



**Chùa Hoa Nghiêm ngày nay.**

day" ở Úc Đại Lợi.

Người Úc nói chung, rất là quý mến các em nhỏ, nên chúng ta có một ngày đặc biệt dành cho các em vui vẻ như một ngày Tết đã đem đến cho mọi người sự hân-hoan chia sẻ và hâm mộ. Ngày 13/9/03 từ 6 giờ chiều các em đã được phụ huynh chở đến, tập hợp chậ cả hội trường. Số lượng gần 200 lồng đèn Thầy trụ trì đặt mua đã phát ra hết sạch, chứng tỏ con số các em đến chùa vui Tết Trung Thu cũng trôm trôm 200. Đèn cây được đốt lên giống như một đêm lửa trại nho nhỏ, phản chiếu trên những màu sắc long lẫy của áo mới, quần mới, vẻ nên một bức tranh Trung Thu vô cùng sinh động và dễ thương. Lác đác đây đó những chiếc áo dài nho nhỏ xinh xinh. Một chú bé trai bụ-bẫm đẹp trai kiểu nửa Tây, nửa Việt trong bộ áo dài khăn đóng tô đậm thêm những nét đặc-thù của mùa Trung Thu 2003.

Thầy trụ trì đã dí dỏm gợi ý rằng Tết Trung Thu là Tết của các em nên đêm nay dành riêng cho các em vui chơi thỏa thích, người lớn không được dính dự vào. Cũng có một sự trùng hợp ngộ nghĩnh, vị

điều khiển chương-trình lại là một vị ni trẻ: Ni cô Phước Sinh. Các màn ca, vũ, nhạc và đồ vui bằng tiếng Việt là những tiết mục vui lạ hấp dẫn, được sự khích lệ, tán thưởng của phụ huynh, khiến các em hào hứng, đua nhau tham dự. Kẹo bánh là những món quà được phát đều cho các em. Ngoài ra, nhà chùa cũng có thêm những nồi chè đặc sắc để phục vụ cho phụ huynh. Mặc dù công trình xây cất còn dang dở, vật liệu cây, gạch còn lổm chổm đó đây đã hạn chế rất nhiều sự vui đùa thoải mái của các em, các em vẫn vô-tư như chẳng có gì, và cuộc vui được kéo dài tới khuya, dù phải ra về nhưng phảng-phất trên từng nét mặt một cái gì tiếc rẻ. Sang năm, hứa hẹn các em sẽ vui Tết an-khang, to đẹp và sung túc hơn nhiều, trên một cơ sở mới đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn.

## Báo cáo xây cất

Tính tới giờ phút này, gần cuối tháng 10, coi như công-trình xây cất đã hoàn tất. Toàn bộ công-trình, nhìn chung từ trong ra ngoài, chùa Hoa Nghiêm đã xuất hiện đồ sộ, khang-trang và biểu-trưng được những đường nét đặc thù Việt Nam. Khách qua lại trên đường Springvale Rd, vùng Springvale South sẽ tìm thấy ngôi chùa Hoa Nghiêm với hai tầng mái ngói cong, bàng-bạc dáng che-chở mà dịu-dàng, thâm nghiêm mà không thiếu phần hiện-đại.

Bây giờ thì tới phiên thợ nhà tiếp tục những công việc cuối cùng như lót gạch chánh điện, lót gạch paving, xây dựng cây cảnh quanh chùa và sơn. Tại vì đây là những phần việc phổ-biến, đa số các tầng lớp thợ đều có thể làm được, nên chùa đã quyết định dành lại để tự làm. Cái chính là để tiết kiệm được nhiều hơn cũng như để tạo điều kiện cho Phật tử thiện nguyện phát tâm góp phần công quả. Công việc dù không còn nhiều nhưng thời-điểm cuối năm, ai cũng bận rộn, nên tiến trình quá chậm. Sau khi phối hợp nhiều mặt, chùa Hoa Nghiêm dự-trù sẽ khánh-thành vào dịp sau Tết 2004.

*Thiện Đức*



**Một góc sân nhỏ của chùa Hoa Nghiêm**